



ที่ สฎ ๕๑๐๒๙/๘๗๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมือง สฎ ๘๕๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด , นายก อบจ. ทุกจังหวัด , นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และ
นายก อบต. ทุกตำบล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๕๑๐๒๙/ว ๗๗๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงาน
ผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๗-๑-๐๗-
๒๑๐๑-๐๒๕ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนด
ระยะเวลารับโอนตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการพิจารณาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้ประกาศผลการรับโอนฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ www.suratpao.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๕๓๑๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
 เพื่อมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร
 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๗-๑-๐๗-๒๑๐๑-๐๒๕ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการพิจารณาปรับโอนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่งที่รับโอน	ผู้ได้รับการพิจารณาปรับโอน
๑	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๗-๑-๐๗-๒๑๐๑-๐๒๕ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นายนรภัทร ธรรมเจริญ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๓๑-๑-๒๔-๒๑๐๑-๐๑๖ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาปรับโอนฯ ดังกล่าว ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.จ.สุราษฎร์ธานี) มีมติให้ความเห็นชอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี